



คำสั่งเทศบาลตำบลพินนา

ที่ ๐๔๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพินนา

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งแสดงการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

เทศบาลตำบลพินนา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพินนา โดยใช้รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เป็นข้อมูลความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางสาวนิภา เสนงาม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ คณะทำงาน
๓. นางวิมลรัตน์ พลเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ ฯ ชำนาญการ คณะทำงาน
๔. นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน
๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญประภา พลสักขวา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ คณะทำงาน

มีหน้าที่วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหามาตรการป้องกันพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้นายกเทศมนตรีตำบลพินนาทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตำรวจตรี

(สุรพล สุวรรณเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลพินนา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลพินนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการ บางท่านเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาต บางรายการที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม เกณฑ์	- การแต่งตั้ง คณะกรรมการให้ พิจารณาคุณสมบัติ ของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย กับผู้อนุญาต) - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการ การใช้ดุลย พินิจของ เทศบาล ตำบลพินนา เผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

